



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ๕๒๑๕๐

ที่ ชม ๐๖๓๓/๙๖

วันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสรุปผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียไ้และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขออนุญาตเผยแพร่รายงานฯ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

### เรียน สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ ได้มอบนโยบายการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียไ้และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ ขอส่งรายงานสรุปการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียไ้และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตามเอกสารแนบท้าย) และขออนุญาตเผยแพร่รายงานฯ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง [www.maethahealth.com](http://www.maethahealth.com)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสมมล เจตะภัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

- ทราบ
- อนุญาต

(นายถวิล สุกสุวรรณวงศ์)

สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ




แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานพ.ศ.๒๕๖๗

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน: สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ วัน/เดือน/ปี : ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ : รายงานสรุปผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียไ้และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด	
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานสรุปผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน กรณีการเรียไ้และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน <a href="http://www.maethahealth.com">www.maethahealth.com</a>	
Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ :-	
ผู้รับผิดชอบ	ผู้อนุมัติรับรอง
	
(นางสุมล เจตะภัย) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗	(นายถวิล สกุลวรรณะ) สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่	
	
(นางสุมล เจตะภัย) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗	